

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẶNG TRẦN CÔN



BÀI DỰ THI

**VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT
VIỆC TỐT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2022**

Thông tin tác giả:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Năm sinh: 2001
Trường: Tiểu học Đặng Trần Côn

Thông tin nhân vật:

Họ và tên: Nguyễn Hồng Thắng
Tổ trưởng Khối 3
Trường Tiểu học Đặng Trần Côn

Thanh Xuân, tháng 1/2023

Tấm gương" Người tốt việc tốt" trong phong trào thi đua" dạy tốt, học tốt"

Qua những năm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “*Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*”, cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, đội ngũ nhà giáo ngày càng chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động rèn luyện, tu dưỡng đạo đức về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong việc dạy và học....

Hưởng ứng phong trào thi đua viết về tấm gương “**Người tốt việc tốt**” gắn liền với việc “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”. Nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy với công việc, tâm huyết với nghề, có lòng nhân ái, thương yêu học sinh, giúp đỡ đồng nghiệp đã được học trò tin yêu, phụ huynh tín nhiệm, xã hội trân trọng và tôn vinh là “Người tốt, việc tốt”. để lại trong tôi về một tấm gương tiêu biểu trong trường với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, lòng nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của một giáo viên đã nhiều năm cống hiến trong nghề nuôi dạy trẻ. Tấm gương sáng đó là cô giáo Nguyễn Hồng Thắng - Giáo viên tại trường Tiểu học Đặng Trần Côn.



Cứ mỗi khi chúng tôi nhắc đến cô giáo Nguyễn Hồng Thắng là nói đến một tấm gương người giáo viên tâm huyết, có tình thương dành cho các em học sinh nói chung. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là một giáo viên luôn mang tới những nguồn năng lượng tích cực, một người Tổ trưởng mẫu mực. Cô Nguyễn Hồng Thắng luôn nhiệt tình trong công tác bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp, nhất là những giáo viên trẻ, mới vào nghề hay mới chuyển khối. Hàng ngày có bài nào

khó, tiết dạy nào còn vướng mắc cần hướng giải quyết cô không ngần ngại chỉ bảo tận tình, thậm chí còn sửa giáo án từng lời lẽ, câu nói để có giáo án và tiết dạy hoàn chỉnh nhất. Vì vậy mà các thành viên trong tổ khối luôn có sự đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và coi nhau như chị em trong một gia đình. Những kinh nghiệm giảng dạy của cô được thể hiện trong các sáng kiến kinh nghiệm hàng năm và được nhà trường, quận đánh giá cao. Đặc biệt, các sáng kiến đó được phổ biến, áp dụng rộng rãi trong trường khiến các giáo viên có thêm nguồn tư liệu phục vụ giảng dạy.



Cô giáo Nguyễn Hồng Thắng là một trong những giáo viên có giọng nói và cách giảng dạy rất hay và diễn cảm. Cô luôn tươi cười và dí dỏm trong mỗi tiết học khiến học sinh vô cùng thích thú và không bị áp lực khi học. Năm học 2022 - 2023, trong lớp cô có bạn đặc biệt về lý do sức khỏe, có bạn thi đặc biệt về hoàn cảnh nhưng bằng sự tận tâm yêu trẻ và sự tận tình của cô đã giúp các bạn học sinh hòa nhập cùng với các bạn trong lớp. Chính sự mộc mạc, giản dị và chân tình của cô luôn được bạn bè, đồng nghiệp và các bậc phụ huynh yêu mến.

Gắn bó với trường Tiểu học Đặng Trần Côn từ những viên gạch đầu tiên, trong suốt 32 năm gắn bó với nghề dạy học, cô giáo Nguyễn Hồng Thắng luôn ý thức rằng trách nhiệm của người giáo viên chính là sự tận tâm trong dạy học. Cô luôn coi học sinh như con, gần gũi và hiểu đặc điểm tâm lý của các em. Với cô giáo Hồng Thắng thì các học sinh nào cũng giống nhau. Cô chưa bao giờ phân biệt đối xử với bất kì học sinh nào trong lớp mình chủ nhiệm.



Không chỉ trong năm học này mà suốt bao nhiêu năm học vừa qua, cô luôn nhận được sự tin tưởng của Ban Giám hiệu và phụ huynh giảng dạy các bạn học sinh đặc biệt. Những học sinh này đều được sự quan tâm tận tâm và tận tình của cô giáo Hồng Thắng nên đều đã học hoà nhập cùng các bạn. Cô giáo Hồng Thắng đã tìm tòi nhiều phương pháp, tâm lý dạy học sinh đặc biệt. Mỗi ngày, cô luôn theo dõi và để ý đến mọi hành vi của trẻ, phối hợp với phụ huynh học sinh để nắm được tình trạng sức khỏe các con. Từ đó đưa ra những biện pháp hướng dẫn, dạy dỗ, đưa học sinh làm quen với nề nếp của trường và lớp. Khi học sinh nhớ mẹ, còn hay khóc đều được cô nhẹ nhàng ôm vào lòng, vỗ về, che chở giúp cho học sinh yên tâm như có mẹ, có người thân ở bên cạnh. Mặc dù các con học sinh có đặc biệt hơn nhưng các em đều rất tình cảm, một phần lớn nhờ công dạy dỗ, chăm sóc từ cô giáo Nguyễn Hồng Thắng.

Là một giáo viên nhiều năm giảng dạy lớp 3, cô luôn tận tình chỉ bảo những giáo viên trẻ khi bước vào nghề. Ngay chính bản thân tôi khi mới bước chân vào trường còn nhiều bỡ ngỡ nhưng được gặp và làm việc với cô là một điều may mắn và biết ơn vô cùng. Cô dạy tôi rằng muốn theo được nghề giáo viên ta phải biết yêu trẻ, luôn chủ động, sáng tạo trong mỗi tiết học để giúp các con học sinh tích cực học tập, tạo được không khí sôi nổi trong lớp để các con học sinh tiếp thu bài tốt hơn. Vì đã gắn bó với nghề suốt 32 năm cô đã dạy tôi vượt qua các khó khăn trên con đường lái đò bằng cách chuyển những năng lực tiêu cực thành những năng lực tích cực tới cho mọi người xung quanh. Bởi khi ta đem lại niềm vui cho mọi người cũng chính là đem lại niềm vui cho bản thân đây đã là cách tôi đã vượt qua được những áp lực trong công việc.



Không chỉ giỏi việc trường, tích cực tham gia công tác xã hội, cô giáo Nguyễn Hồng Thắng còn là người con hiếu thảo, người vợ đảm đang và người mẹ mẫu mực trong gia đình đã cùng chồng chăm sóc hai con chăm ngoan, học giỏi. Đến nay, hai con của cô đã lớn khôn và thành đạt. Vui mừng hơn cả khi được là con của một giáo viên yêu nghề sau mê dạy học, con gái cô đã và đang từng bước để trở thành một giáo viên Tiếng Anh ưu tú.

Với tính cách vui vẻ ,hoạt bát, năng động, nhiệt tình và có năng lực, cô được phụ huynh rất tín nhiệm, các học sinh yêu quý, tôn trọng. Cô thật xứng đáng là một tấm gương sáng, tấm gương đạo đức hết lòng vì sự nghiệp trồng người vì thế hệ tương lai mai sau.

Thanh Xuân, ngày 06 tháng 01 năm 2023

Người viết

Ban giám hiệu

Nguyễn Thị Hải Yến